



ม.หาดใหญ่เปิดใช้ University Plaza พร้อมเปิดแพนโรตโรวต์นวิทยาลัยศึกษาศาสตร์นครศรีธรรมราช



ดร.วินัยฉวี วินัยฉวี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่



นายวินัยฉวี วินัยฉวี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

“U PLAZA เป็นอาคารรูปแบบ PLAZA สมัยใหม่ มีเนื้อที่ 10,000 ตารางเมตร ออกแบบพื้นที่ให้อย่างกลมกลืนและสอดคล้องกับความเป็นมาของอาคารและอาคารที่ทันสมัย เป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ตรงต่อห้องเรียนของนักศึกษา ตลอดจนกลุ่มธุรกิจการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด Living and learning Plaza ด้วยอาคารที่มีทั้งหมด 4 ชั้น แบ่งออกเป็น โซนต่างๆ 4 โซน ได้แก่ 1. Plaza Zone พื้นที่ออกแบบไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในวิถีประจำวัน ประกอบด้วย ธนาคาร ไปรษณีย์ ศูนย์หนังสือ ศูนย์อาหาร และร้านค้าต่างๆ 2. Exhibition Zone พื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆ 3. Educational Services Zone พื้นที่ให้บริการด้านวิชาการ เช่น ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ศูนย์เฉพาะสาขา ศูนย์สอน Microsoft Office Specialist ศูนย์ภาษา และศูนย์การเรียนรู้ภาษาเมือง โนระของประเทศไทย 4. Classroom and Studio ประกอบด้วยห้องเรียนและสตูดิโอเทคโนโลยีทันสมัย

ดร.วินัยฉวี กล่าวอีกว่า นอกจากยังมีพื้นที่รองรับอาคารและสวนที่ทันสมัย เช่น ศูนย์บริการนักศึกษา Student One Stop Services หรือ SOS ศูนย์ให้บริการแก่นักศึกษา อย่างครบวงจรตั้งแต่สมัครเรียนจนจบการศึกษา โดยมีระบบการให้บริการที่ทันสมัย วัสดุ เช่น วัสดุสมัยใหม่ ออกแบบเป็นรูปทรง ช่างควบคุมคุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสุขภาพ เป็นมิตรกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการส่งเสริมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการทำงานจริง

“นอกจากนี้ยังมีแหล่งให้ความบันเทิงและความสนุกสนานในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เรียกว่า Edutainment Plaza ประกอบด้วย ธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านค้าปลีก ศูนย์บริการความงาม ศูนย์หนังสือ ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านหนังสือ ศูนย์อาหาร และร้านค้าต่างๆ เป็นพื้นที่บริการที่ครบวงจรแห่งหนึ่งที่ไม่ได้มีอยู่อย่างความสะดวกแก่บุคลากรภายในเท่านั้น แต่ U Plaza ยังเปิดกว้างสู่ชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกสามารถขอใช้พื้นที่ในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่นๆ ได้” ดร.วินัยฉวี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวด้วยว่า U Plaza จึงเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ที่จะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา จะมุ่งตลาดในต่างประเทศเพื่อทำกำไรไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น โดยทางสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศึกษาศาสตร์นครศรีธรรมราช และพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวไว้ ภายใต้การดูแลของ ศาสตราจารย์ ดร.วินัยฉวี และ ศาสตราจารย์ ดร.วินัยฉวี

พร้อมเปิดมหาวิทยาลัยศึกษาศาสตร์นครศรีธรรมราช หรือเบค ซึ่งครูอาจารย์ผู้สอนของเราเป็นมาจากเบคโดยตรง และความเป็นเบคคนในสถานอาชีวะคนด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

นายวิเทศ กล่าวอีกว่า และมหาวิทยาลัยยังได้เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ตามคำเรียกร้องของนักลงทุน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งได้สร้างกระแสเรียนเพื่อขอสมัครเข้ามาเรียนภาษา ไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นแนวการศึกษาแบบอิสลามของอิสลามศึกษา เพราะที่นั่นสามารถได้พิสูจน์แล้วว่ามีปัญหา หรืออุปสรรคของโลกตะวันตกไม่ได้เหมาะสมกับโลกทั้งหมด วิศกรต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่เราจะเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งต้องเป็นแบบฉบับในการเป็นผู้นำทางด้านความคิดใหม่ๆ ของเอเชีย”

นายวิเทศ กล่าวอีกว่า และในช่วงขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดทำโครงการชาวไทยที่เข้าศึกษา โดยนำนักการศึกษาไทยที่เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย มารวมอยู่ที่นักศึกษา และมหาวิทยาลัย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยเปิดบริการกลุ่มนี้จะมาสู่พื้นที่หาดใหญ่ 3 ชาติ